



ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้



ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



จุดสารสิงห์น้ำตาล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 24 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

COPAG รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรวมพลังความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและปฎิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย นำกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 07.30 น. มีวง MSO (Mahasarakham Symphony orchestra) มหาสารคามซิมโฟนีออเคสตรา บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงชาติพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวงดนตรีไทยจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์บรรเลงเพลงชาติไทย จากนั้นยืนสงบนิ่งอธิษฐานจิตเป็นเวลา 89 วินาที และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี



วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



COPAG รับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 หน่วยงานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ 2 ระดับดีมาก

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานทราบ อีกทั้งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วสามารถนำไปถ่ายทอดนโยบายต่อบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า 700 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ รับโล่รางวัลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานจัดการเรียนการสอนกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ 2 ระดับดีมาก ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามและได้รับโล่รางวัลประกอบด้วย 1. หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 1.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1) คณะศึกษาศาสตร์ 2) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1) คณะวิทยาศาสตร์ 2) คณะเทคโนโลยี 3) คณะวิทยาการสารสนเทศ 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1) คณะเภสัชศาสตร์ 2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3) คณะพยาบาลศาสตร์ 2. หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับขั้นพื้นฐาน) 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 3. หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 1) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 2) สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 4. หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.1 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) 1) สำนักคอมพิวเตอร์ 2) บัณฑิตวิทยาลัย 3) สำนักศึกษาทั่วไป 4.2 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) 1) กองการเจ้าหน้าที่ 2) กองทะเบียนและประมวลผล 3) กองบริการการศึกษา 4) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

COPAG จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทุนวัฒนธรรมอุปเต็มมหาสารคาม ภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สานทุนวัฒนธรรม อุปเต็มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 2



นิสิตรายวิชา 1302404 การบริหารโครงการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทุนวัฒนธรรมอุปเต็มมหาสารคาม ภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สานทุนวัฒนธรรม อุปเต็มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 โดยมี อาจารย์กัญดา วิลาชัย อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์และเป็นประธานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สานทุนวัฒนธรรม อุปเต็มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะอง พิณ และอาจารย์ทิพสุดา ญาณภีร์ ร่วมชมและรับฟังนำเสนอผลงานนิสิตและกล่าวถึงแรงบันดาลใจจากการนำทุนทางวัฒนธรรมอุปเต็มมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์

โครงการดังกล่าวได้บูรณาการกับรายวิชา 1302404 การบริหารโครงการ โดยมุ่งหวังให้นิสิตเรียนรู้และทดลองนำแนวคิดและทฤษฎีการบริหารโครงการไปใช้ในการจัดทำโครงการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจากการใช้ทุนทางวัฒนธรรม "อุปเต็ม" ซึ่งนอกจากจะทำให้ นิสิตตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน นิสิตยังได้เรียนรู้และต่อยอดการพัฒนาในเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้ในการทำงานในอนาคตในฐานะนักบริหารการพัฒนา ชำราชการหรือผู้ประกอบการได้ต่อไป (ต่อหน้า 5)





“สานทุนวัฒนธรรม “ฮูปแต้มสารคาม” นำเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ในระยะที่ 2

ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมฮูปแต้ม จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากฮูปแต้ม เพื่อจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวและจัดทำแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดงบังส่งมอบให้ชุมชน พร้อมกับการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนดงบัง และในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยการเมืองฯ ได้ปรึกษารื้อกับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง และโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เห็นสมควรร่วมกันว่าขณะนี้เราได้ “จุดประกาย” ทางความคิดและการรับรู้เรื่องฮูปแต้มและฮูปแต้มของตำบลดงบัง ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในชุมชนเอง และการรับรู้ของสังคมในวงกว้าง จึงเล็งเห็นว่าควรจะมีการดำเนินโครงการ “สานทุนวัฒนธรรม “ฮูปแต้มสารคาม” นำเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ในระยะที่ 2 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยววิถีไทย การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมมีความยั่งยืนหยั่งรากลึกกลงไปในชุมชนต่อไป



วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานหน้าห้องสมุดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่ นายสมนึก ไชยสงค์
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ๑๓ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานเกียรติยศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน แก่ นายสมนึก ไชยสงค์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 13 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

COPAG จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต

และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559



ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ในเวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศักดิ์ โปกาวิน รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานิสิต คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและนิสิตต้นแบบ ผู้รับผิดชอบฝึกซ้อม แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิตและเริ่มทำการฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิต จากนั้นในเวลา 13.00 น. ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ได้จัดพิธีเปิดงานแสดงความยินดีบัณฑิตแก่และมหาบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การกล่าวสุนทรพจน์ (Speech) โดย นางสาวปิยะดา ศรีกุล บัณฑิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่มีผลการเรียนได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1 (Dean's List) และมอบพิธีมอบรางวัล ผลการเรียนสูงสุดในแต่ละสาขา และพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนสิงห์น้ำตาสเพื่อน้อง” โดยคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์ นิสิตรุ่นน้อง บัณฑิตมหาบัณฑิต และบุคลากรทุกคน รวมถึงเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อม ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ดำเนินการได้ลุล่วงเป็นระเบียบตามธรรมเนียมปฏิบัติ ทั้งนี้โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. จากนั้นบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะเข้า ร่วมซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรกับทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป



ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

COPAG ซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส



COPAG ร่วมกับ กลุ่มเสริมมวลชนเพื่อสังคม จัดโครงการค่ายสิทธิมนุษยชน “คน” : ไรบอต แมชชีน เคารพเขาเท่ากับเคารพเรา



วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มเสริมมวลชนเพื่อสังคม จัดโครงการค่ายสิทธิมนุษยชน “คน” : ไรบอต แมชชีน เคารพเขาเท่ากับเคารพเรา” ขึ้น โดย ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครองและผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน มีอาจารย์ นิสิตวิทยาลัยฯ และนักเรียนโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 86 คน

ภายในโครงการมีกิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) หัวข้อ “IS AM ARE” สิทธิมนุษยชนคืออะไร? 2) หัวข้อ “REALITY” สิทธิมนุษยชนจะเกิดเป็นจริงได้อย่างไร? 3) หัวข้อ “ฟ้าไรท์กับสปิงซ์” ความยากจนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4) หัวข้อ “แว่นตาจับมอง” การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อีกทั้งมีกิจกรรมสร้างและสานสัมพันธ์ / กีฬามหาสนุก / กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม / กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้น้องและการสรุปเนื้อหา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมค่ายอบรม เพื่อให้ นิสิตได้พัฒนาตนเอง ในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการศึกษาในชั้นเรียนในด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชน สามารถทำงานเพื่อสังคมในการบริการวิชาการแก่สังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นต่อไป

COPAG สรุปรูปโครงการ English Club by Teacher Matthew รุ่นที่ 1

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมสรุปรูปโครงการ English Club by Teacher Matthew รุ่นที่ 1 โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิตเพื่อร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยจัดดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ภายใต้โครงการ ASEAN Mobility Program for COPAG Students ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้การดำเนินงานของ รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี วิทยาลัยฯ ได้ทำการต่อยอดโครงการด้วยการให้นิสิตที่ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นิสิตปัจจุบัน พร้อมกับ Lessons Learned ที่ได้รับ และร่วมกันจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม และเชิญชวนนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “โครงการ COPAG ENGLISH CLUB” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559



วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง D-218 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เอกสารเผยแพร่ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม